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วิชั่นสูแลง-น้ําทวม ไทยรวมดวยชวยไทย

ยุทธศาสตรแกภัยแลง..น้ําทวมใหกับเกษตรกรชาวไร ชาวนา ภาพรวมการบริหารจัดการวันนี้
พ้ืนที่ในเขตชลประทานรวมแหลงน้ําธรรมชาติเกือบ 30% มีศักยภาพ...จะเพ่ิมขึ้นไดอีกก็แค 10% เทานั้น
อนุมานไดวาพ้ืนที่อีกกวา 60% ก็ยังตองอาศัย...“น้ําฝน”

การเพาะปลูกโดยอาศัยน้ําฝนไมใชเรื่องแปลก ปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ บอกวา แมในประเทศที่เจริญแลวก็ปลูกพืชหนเดียว หรือปลูกพืชหลังนาอีก
หนหนึ่ง ในแงการบริหารจัดการมีพ้ืนที่นอกเขตกับในเขตชลประทาน...ในเขตก็แยกไดอีก 2 ประเภท ใน
เขตที่เปนระบบ อยางลุมเจาพระยามี 4 อางบริหารรวมกัน กับอีกประเภท...พ้ืนที่หลังเขื่อนแตละเขื่อน

ปมปญหา...อยูในพ้ืนที่เปนระบบที่ตองบริหารน้ํารวมกัน เกษตรกรเคยชินกับการทํานา...สองครั้ง
มาตั้งแตแรกเริ่ม ย่ิงรัฐบาลมีนโยบายชวยเหลือราคาสินคาเกษตร ชาวนาก็ย่ิงปลูกขาวมากขึ้น บางทีปลูก
ปละสามครั้ง...สองปหาครั้ง การใชน้ําในเรื่องเหลานี้จึงเพ่ิมมากขึ้นทุกป

ปติพงศ บอกวา รัฐบาลจากการเลือกตั้งก็ชวยเหลือเกษตรกรตลอดมา...แตชวงที่มารับงาน
ปริมาณน้ํามีนอยอยูแลว เดือนสิงหาคมปที่แลวน้ําในเขื่อนหลัก 4 แหง ภูมิพล สิริกิติ์ แควนอยฯ ปาสักฯ
รวมกันอยูที่ 7,796 ลานลูกบาศกเมตร...ใชการได 1,100 ลานลูกบาศกเมตร

ขาวนาปรังป 2556 ปลูกไป 9 ลานไร พอเขามาตอนแรกก็ลดใหปลูกเหลือแค 5 ลานไรเทานั้น ใน
ปการเพาะปลูก 2557 ลดแลว น้ําที่เหลือก็พยายามเก็บไวใหถึงฤดูกาลนี้...ในชวงเวลานั้นก็มี 3 มาตรการ
ออกมาแกปญหาปากทอง...จางงานโดยกรมชลประทาน ชดเชยรายไดเกษตรกร 1,000 บาทตอไร...ราย
ละไมเกิน 15 ไร และโครงการสรางรายไดพัฒนาการเกษตรแกชุมชนเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงซ้ําซาก



และผลจากราคาสินคาตกต่ํา 3,051 ตําบล ตําบลละ 1 ลานบาท ผลสํารวจมีเกษตรกรไดรับประโยชน
2.67 ลานครัวเรือน

พอมาถึงปการเพาะปลูกนี้ ปริมาณน้ําในเขื่อนมีนอยอยูแลวอีกเชนกัน แตหลายฝายก็กลัววาน้ําจะ
ทวมอีก พ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยเข็ดขยาด โดนทวมเสียจนยํ่าแย ก็เลยปรับแผนคิดกันใหม ตั้งแตเดือน
เมษายนปลอยใหสุโขทัย...พิจิตร พ้ืนที่แถบนั้นปลูกขาวกอนเพ่ือเล่ียงน้ําหลาก ที่เรียกกันวา “บางระกํา
โมเดล” ตั้งแตนั้นมาจนถึงพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ฝนก็ไมตกเลย

ถาลองจินตนาการขาวที่ปลูกกอนก็เริ่มโตแลว พ้ืนที่ลางลงมาเดือนพฤษภาคมก็จะเริ่มทยอยปลูก
น้ําชลประทานก็เริ่มมา...แตฝนยังไมตก พอมาถึงใกลเดือนมิถุนายนก็เหมือนเคราะหซ้ํา ฝนก็ยังไมมา
อยางที่ตั้งหวัง ก็ชักจะยุง เลยตองประกาศขอใหเล่ือนการทํานาออกไป...สําหรับคนที่ยังไมไดทํา ในชวง
เวลานั้นมีพ้ืนที่ปลูกขาวกันไปแลวเกือบ 4 ลานไร แลวก็เพ่ิมขึ้นทุกวัน

เดือนมิถุนายน...ลุมเจาพระยาลดการสงน้ําลงมาเหลือ 28 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน แลวก็ปลอย
อยางนั้นสักพัก ตอมาฝนก็ยังไมตก ในที่สุดก็ตองปรับลดลงมาอีก เดือนกรกฎาคมเหลือวันละ 18 ลาน
ลูกบาศกเมตร ถึงตรงนี้ถือวาเปนชวงวิกฤติหนัก ชาวบานเริ่มเดือดรอน...พ้ืนที่ปลูกขาว 3.4 ลานไรแรก
ขาวก็เริ่มโตแลว ที่ปลูกชวงเดือนพฤษภาคมเริ่มจะมีปญหา บริหารจัดการดวย 2 วิธี อยางแรก...เริ่ม
มาตรการประหยัดน้ํา พิจิตร พิษณุโลก จนถึงแถวกรุงเทพฯ มีปมน้ํา 300 กวาปม...ดึงน้ํามาใชอุปโภค
บริโภค เพาะปลูก

“เราก็เลยขอรอง ใหหยุดปมน้ํากันสักพักราวสองสัปดาห เพ่ือบริหารจัดการ...ทราบวาน้ําหลัง
เขื่อนเจาพระยามีมากขึ้น สวนหนึ่งเราจะนํามาใชเพ่ือประโยชนของคนหลังเขื่อนเจาพระยา พ้ืนที่ภาค
กลางตอนลาง...ขั้นตอไปก็คือการสงชุดบูรณาการ ทีมงานทุกหนวยงานในกระทรวงฯลงพ้ืนที่ไปชวย
ชาวบาน”

ในภาวะที่ปริมาณน้ํามีจํากัด เง่ือนปญหาสําคัญคือประสิทธิภาพในการสงน้ําคงทําไมได 100% ย่ิง
เวลาความตองการน้ํามีมากกันทุกคน ใครๆก็อยากไดน้ํา ถาจะจองเอาแตน้ําใสนา น้ําคงไปไมถึงนาทุก
ผืน...

“น้ําไหลผานหนาบานใคร...ถายังไมตองใชหรือยังไมถึงเวลาจําเปนจริงๆ ไมใหดูดเก็บกักไวโดย
ไมจําเปน เพราะถาทําอยางนั้น คนปลายน้ําที่จําเปนตองใชน้ําจริงๆคงไมมีทางไดน้ําเลย”

เจาหนาที่ชุดที่ลงพ้ืนที่ เปนกลไกสําคัญในการทําความเขาใจ ชวยใหการสงน้ําไปถึงพ้ืนที่นาที่
จําเปนตองใชน้ํา...สงผานไปถึงปลายน้ําใหแกปญหาใหได โดยเฉพาะเขตวิกฤติที่ขาวกําลังตั้งทอง สวน
อีกพวกหนึ่งที่กําลังอยูในชวงปลูกจะมีความสําคัญรองลงมา แลว...สถานการณก็เริ่มคล่ีคลายเมื่อฝนเริ่ม
ตก มีปริมาณน้ําเติมเขาเขื่อน

เพ่ือคล่ีคลายปญหาปากทองก็ใหกรมชลฯ ไปจางงานอีก ใหชาวบานมีคาใชจายในการยังชีพ
โดยเฉพาะเกษตรกรที่ยังไมไดรับน้ํา วันนี้เทาที่ดูปริมาณน้ําเขาเขื่อนสูงกวาปริมาณน้ําออกจากเขื่อนแลว
ฉะนั้นน้ําที่เหลือเขาใจวาจะแกไขปญหาใหลุมเจาพระยาได ซึ่งอาจจะมีความเสียหายอยูบาง เทาที่
ประเมินครั้งแรกอยูที่ราวๆ 4 แสนไร



ยุทธศาสตรสําคัญที่จะอยูคูกับธรรมชาติที่ไมเปนใจไมวา “ภัยแลง” หรือ “น้ําทวม” ปติพงศ มอง
ไกลในระยะยาว หลังจากหมดฝนเกษตรกรตองหันไปปลูกพืชที่กินน้ํานอย เชน ถั่ว ขาวโพด พืชผักตางๆ
หรือทําอาชีพเสริมอ่ืนอยาง ปลูกหญา เล้ียงไก เล้ียงปลา อยาไปปลูกขาวรอบใหมทํานาปรังเด็ดขาด

แมวารายไดจะหดหายไปบาง แตกระทรวงฯ จะพยายามหางบประมาณมาสนับสนุนใหเกษตรกร
สามารถปรับเปล่ียนอาชีพซึ่งไมใชทั้งหมด สมมติวามีที่นา 10 ไร...กันเอาไว 1-2 ไร เพ่ือทําการเกษตร
แบบผสมผสานหรือเกษตรกรรมที่ย่ังยืน คาดวาจะใหกูวงเงินครอบครัวละ 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 2 ระยะเวลา 5 ป

กรณีเกษตรกรที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตัวเอง แตมีแรงงานสวนเกิน ไดนําแนวคิดของ สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หาพ้ืนที่ที่จะเอาคนมาลงแรงลงใจรวมกันแลวสวนราชการทั้งหมดที่
มีอยูนําเทคโนโลยีเขามาชวยใหเกิดการผลิตใหได ผลผลิตที่ไดสวนหนึ่งก็กลับไปใชที่บาน ...บริโภคเอง
สวนที่เหลือก็เอาไปขาย แตละอําเภอจะมีศูนยลักษณะนี้กระจายอยูทั่วไป

“ถาขยายไปไดเยอะๆก็จะดึงกลุมคนที่ไมมีงานทําในชนบทเขามาทํางานรวมกัน จะทําเร็วไดแค
ไหนอยูที่เง่ือนไขสําคัญก็คือขอจํากัดของตัวเกษตรกรโดยเฉพาะปจจัยเรื่องอายุ”

“โครงการฟารมชุมชน”...แหลงผลิตที่ผลิตเพ่ือกินและขาย ใชแรงงานสวนเกินมาชวยกันทํา เพราะ
ทํานาไมตองทําตลอดทั้งวันทั้งคืนหรือทําทุกวัน ทํานาตัวเองแลววางก็มาทํางานในฟารมรวมเปนผลผลิต
ของชุมชน

สถานการณวันนี้หลายเขื่อนยังมีน้ําไมเต็ม อาจจะตองใชเวลาอีก 1-2 ปที่จะบริหารจัดการน้ําใหมี
น้ําอยางที่เคยมี ยกตัวอยางเขื่อนภูมิพลคงตองใชเวลาอีกนานพอสมควร เพราะเราใชน้ําเกินไปเยอะ...
ตอจากนี้ประมาทไมได ชวง 3–4 ปขางหนา สมมติวาบริหารจัดการลดความตองการน้ําลงได 10% ความ
สมดุลของปริมาณน้ําที่ใชกับที่มีอยูจะไมวิกฤติอีก 7–8 ป เรงหาน้ําเขาระบบ แตถาความตองการไมลดลง
เลยก็ไมสมดุล ในทางกลับกัน ปหนาน้ํามาเยอะก็ตองบริหารจัดการใหดี ...สถานการณตอจากนี้ชาวบาน
ชาวนา ชาวไร คนไทยตองรับรูขอมูลที่แทจริง จะไดรับมือทันทวงทีดีกวาไมบอกแลวชาวบานเสียหาย ย่ิง
ปดเอาไวพอเปดออกมาแผลเต็มไปหมดทั้งตัว ถึงเวลาก็แกไมได...

น้ําทวม...ภัยแลง ยังเกี่ยวโยงกับผืน “ปา” พ้ืนที่ดานบนของประเทศ...มีปาก็เหมือนคนที่มีผม ย่ิง
ผมมากปามากน้ํามาก็จะซึมซับไมไหลพรวดพราด แตถาหัวลานเขาหัวโลนไมมีตนไม ฝนตกลงมาน้ําก็
ไหลลงมาทันที

ภาวะโลกที่เปล่ียนแปลง เราตองปรับตัว เปล่ียนระบบการปลูก...สรางระบบกักเก็บเช่ือมโยง
ระหวางพ้ืนที่ และปรับการใชน้ําใหลดลง...เมืองไทยตองมองปญหา “ความมั่นคงของน้ํา” จริงจังมากขึ้น
ปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฝากความหวังทิ้งทาย



กข 63...รอชาวนา

เปนขาวดีสําหรับชาวนา ที่กําลังคิดหาหนทางปลูกขาวอยางย่ังยืน ปลูกแลวมีคนรับซื้อแนนอน
รายไดมั่นคง...ปลูกขาว กข 63!!

ขาวเจาพันธุใหมลาสุด อันเกิดจากความรวมมือระหวางกรมการขาวกับบริษัทเอกชนเคลล็อกส
และเพ่ิงประกาศรับรองพันธุไปเมื่อเมษายนที่ผานมา แมจะเปนขาวพันธุใหมแกะกลอง แตกวาจะไดมา
ตองผานการคัดเลือกพันธุ ผสมขามพันธุ ตองใชเวลานานถึง 8 ป จึงจะสําเร็จไดพันธุขาวที่เหมาะสําหรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารธัญพืช เปนขาวพองอบกรอบ เปนซีเรียลอาหารเชา ที่สามารถ
จําหนายใหคนไดกินทั่วทั้งโลก ไมใชใหคนไมกี่ประเทศไดกินกันเหมือนขาวเจาทั่วไป

ดร.สุภาพร จันทรบัวทอง นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี บอกวา
การปลูกขาวพันธุนี้ ตนทุนการปลูกไมตางกับขาวพันธุอ่ืน แตอายุเก็บเกี่ยวจะอยูที่ 116 วัน และจะได
ราคาดีกวาขาวในตลาดปจจุบัน เนื่องจากขณะนี้มีบริษัทเอกชนกําลังมองหากลุมชาวนาที่ตองการจะปลูก
ขาวพันธุนี้ เพ่ือปอนอุตสาหกรรม...แตตองทําไดตามมาตรฐาน นั่นคือ ตองปลูกแบบไมมีพันธุขาวอยาง
อ่ืนมาปน

“เขาตองการขาวเมล็ดปานกลาง แตแปลงนาเดิมของชาวนาสวนใหญจะปลูกขาวเมล็ดยาว การ
ปลูกในระยะแรก จะมีปญหานิดหนอย ตรงขาวเมล็ดยาวที่เคยปลูกไวจะรวงลงนาแลวงอกเปนตนกลา
ขึ้นมา ถาไมดูแลใหดีจะเกิดพันธุปนไดงาย แตสามารถแกปญหาหาได ถาทําตามขั้นตอนที่เขาบอก คือ
ใหทํานาดํา เราก็ดําไปกอน ฤดูตอไปจะงายขึ้น สวนเรื่องสัญญา ถาจะทําก็ตองไดมาตรฐาน ถาเกษตรกร
สนใจสามารถรวมกลุมกันได ใหติดตอมา เราจะติดตอบริษัทใหไปคุยกันเองโดยตรงเลย”

ชาวนากลุมไหน อยูในเขตชลประทาน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถามั่นใจจะทําไดตามมาตรฐานของเขาได ติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมไดที่กองวิจัยและพัฒนาขาว กรมการ
ขาว 0-2579-7892 แฟกซ 0-2579-7559 หรือ E-mail : brrd@brrd.mail.go.th

ชมชื่น ชูชอ



มันสําปะหลัง...น้ําหยด ปเดียว...คืนทุน

นําระบบน้ําหยดมาใชกับไรมันสําปะหลัง...ดูเหมือนเปนเรื่องเพอเจอเกินฝน มิตางนํารถเฟอรรารี
มาทําแท็กซี่ ไมนาจะไดผลตอบแทนคุมคา แตเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแลว ไมเพียงจะไมเพอฝน ยังให
ผลตอบแทนคุมคา ปเดียวคืนทุนแถมกําไรอีกตางหาก...เปนผลการศึกษาของ ทีมงานคณะทํางานดาน
นโยบายพรรคประชาธิปตย ที่อาศัยชวงวางเวนพักงานการเมืองเตรียมเลือกตั้ง นําคณะไปศึกษาดูงาน
บริหารจัดการน้ําของอิสราเอล “ประเทศกลางทะเลทราย ไมเคยมีประกาศสถานการณภัยแลง” ตางจาก
ประเทศไทยอยูในเขตรอนช้ืน ฝนชุก ประกาศภัยแลงไดทุกป

อิสราเอลทําไดยังไง เปนโจทยที่ถูกตั้งขึ้นมาในการดูงาน จนในที่สุดไดคําตอบ ใชน้ําอยางรูคา
ดวยระบบน้ําหยด... กลับมาเลยคิดลองใชกับไรมันสําปะหลัง ดูสิวาจะเปนจริงไดแคไหน

“เราเลือกมันสําปะหลัง เพราะเปนพืชนิยมปลูกในพ้ืนที่แหงแลง และชาวไรมันฯ เปนกลุม
เกษตรกรที่ยากจนที่สุดดวย ถาระบบน้ําหยดไดผลจริง เราจะสามารถแกปญหาทั้งภัยแลงและความ
ยากจนในชนบทไดดวย”

นายกรณ จาติกวณิช ประธานคณะทํางานดานนโยบายฯ เผยถึงที่มาของการคิดทดลองนําระบบ
น้ําหยดมาใชกับไรมันสําปะหลังที่เริ่มทํามาตั้งแตป 2557 ใน อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี



“ไรมันฯ ที่ปลูกแบบเดิมๆ ใหผลผลิตไรละ 4.5 ตัน แตพอใชระบบน้ําหยดผลผลิตเพ่ิมขึ้นเปน 11
ตัน เกษตรกรขายได กก.ละ 2.7 บาท สรางรายไดมากกวาการปลูกแบบเดิมถึงไรละ 17,550 บาท เมื่อ
หักคาใชจายระบบน้ําหยดที่มีตนทุนเฉล่ียอยูที่ไรละ 7,500 บาท ยังมีเงินกําไรเหลืออีกไรละหมื่นบาท
แสดงใหเห็นวา การลงทุนระบบน้ําหยดนั้นคุมคา ปเดียวคืนทุนบวกกําไร ปตอๆไปมีแตกําไรลวน เพราะ
อุปกรณมีอายุใชงาน 4-5 ป”

แตนั่นเปนการ ทดลองที่บริษัทของอิสราเอล ใชเจาหนาที่ของบริษัทดําเนินการเอง ทั้งหมด แตถา
ใหเกษตรกรทําเอง ดูแลระบบเองผลจะเปนอยางไร...นพ.วรงค เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.ผูโดงดังจากการ
ขุดคุยกรณีจํานําขาว หนึ่งในคณะทํางานฯ จึงไดเสนอพ้ืนที่ อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก ให นางเพิง อิทธิยา
วัย 62 ป เกษตรกรเจาของไรมันฯ ดูแลบริหารจัดการระบบ น้ําหยดเอง เพียงแตให บริษัทมาติดตั้ง
อุปกรณ เทานั้น

เริ่มทดลองอีกครั้ง มี.ค.58 แมจะยังเก็บเกี่ยวหัวมันฯมาพิสูจนไมได ...แต 5 เดือนที่ผานไป เห็น
ดวยสายตา ไรมันฯ ระบบน้ําหยด เติบโตใหใบเขียวขจีสม่ําเสมอ เมื่อลองขุดไปดูรากมันเริ่มมีหัวใหเห็น
ในขณะที่ไรมันฯ ปลูกดวยวิธีสูบน้ําชักเขารองที่ นางเพิง ทํามาตลอด ซึ่งปลูกอยูติดกัน มีทั้งเล็กแคระ
แกร็น เหลืองใกลตาย และทั้งที่ปลูกมาแลว 6 เดือน ขุดลงไป รากยังไมมีหัวมันฯ ใหเห็นแมแตนิดเดียว
“ตอนนี้นอกจากตนมันจะโตไดดีกวา การใชน้ํายังนอยกวาปลูกแบบเดิมตองสูบน้ําเขาร อง วันละ 6
ช่ัวโมง แตระบบน้ําหยดสูบแควันละ 2 ช่ัวโมง ชวยประหยัดคาน้ํามันรถอีแตกสูบน้ํา เมื่อกอนตองใสปุยไร
ละ 25 กก. แตระบบน้ําหยดละลายปุยผสมไปในน้ํา ใชปุยแค 2.5 กก. ชวยประหยัดเงินคาปุยอีก
ตางหาก”

นางเพิง ช้ีใหเห็นขอดีอีกอยางของระบบน้ําหยด...จะดีแคไหน ไมรู ยังไมถึงเวลาเก็บเกี่ยว รูแต
เพียง หลังจากที่ทีมงานฯใหทดลองทําแค 3 ไร แตพอรูเห็นเขาใจในระบบ งานแคนี้คนแกคนเดียวทําเอง
ได...มั่นใจไดกําไรแน ยายเพิง ยอมควักเงินซื้อระบบเพ่ิม ขยายพ้ืนที่ปลูกมันฯไปอีก 20 ไรเทานั้นเอง.

ชาติชาย ศิริพัฒน



"ดร.สมชาย" ชี้แกระบบความคิดถดถอย โลกเปลี่ยน ไทยตองปรับ

สองสามสัปดาหกอน ทีมเศรษฐกิจนําเสนอแนวคิดผลการศึกษาและงานออกแบบอนาคตประเทศ
ไทยของ ดร.สุวิทย เมษินทรีย นักเศรษฐศาสตรช้ันแนวหนาจากสถาบันศศินทร และผูรวมเขียนตํารา
ดานเศรษฐศาสตรการตลาดกับ ศ.ดร.ฟลิปส คอตเลอร นักวิชาการดานการตลาดช่ือดังของโลกจาก
Kellogg School of Management Northwestern University งานออกแบบลาสุดที่ ดร.สุวิทย นําเสนอ
รัฐบาลก็คือ “การสรางคน” ซึ่งถือเปนประเด็นสําคัญตอการปฏิรูปประเทศ ถึงขั้นที่ถูกระบุวา ถาการ
ปฏิรูปประเทศครั้งนี้ทําไมสําเร็จ ประเทศไทยเราอาจจะถอยหลังกลับไปอยูในประเทศโลกที่ 3 ที่สูใครก็
ไมไดในเวทีโลก ไมวาจะเปนระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และที่สําคัญที่สุดก็คือ คุณภาพของคนไทย

มาถึงสัปดาหนี้ ทีมเศรษฐกิจ ไดรับการอนุญาตจากสถานีวิทยุคล่ืน FM 96.5 ของ บริษัท อสมท
จํากัด (มหาชน) ใหนําคําสัมภาษณของ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย” ในรายการ “ขาวเดน ประเด็นรอน” ชวงเกาะติดสถานการณ ของ คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ คุณ
อภิรักษ หาญพิชิตวณิชย และ คุณมนตรี จอมพันธ ซึ่งออกอากาศในชวงค่ําของวันที่ 23 ก.ค.2558 ทาง
คล่ืนความคิด มาตีพิมพเผยแพร เพ่ือเปนวิทยาทานแกรัฐบาล แกผูเกี่ยวของกับการพัฒนาคน แกการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศเปนสําคัญดวยเห็นรวมกันวา จุดเริ่มตนของการปฏิรูป ประเทศ และ
การพัฒนาชาติ จําเปนตองเริ่มจากการ “สรางคน” กอนนั่นเอง!



ตอไปนี้คือ บทสัมภาษณสําคัญที่มีคุณคา และนาสนใจเปนอยางย่ิงที่ ทีมเศรษฐกิจ ถอดความมา
จากการคุยกันของเจาของรายการกับ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน กูรูอาวุโสดานเศรษฐศาสตรคน
สําคัญอีกคนของบานเมือง

การพัฒนาระบบความคิดในมนุษยเกี่ยวของ อยางมีนัยสําคัญตอศักยภาพการแขงขันทางดาน
เศรษฐกิจโลก ย่ิงโลกเปล่ียนแปลงเร็วเทาใด มนุษย ก็ย่ิงตองปรับระบบความคิดของตนใหทันมากขึ้น
เทานั้น เพราะฉะนั้น ผมวาอยาเพ่ิงไปคิดเรื่องการจะปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานอะไรเลย เอาแคเรื่องของ
คนก็พอแลว ถาเราปรับระบบความคิดของคนไดทัน ทุกอยางจะกลายเปน “คําตอบ” ของทั้งหมด

จุดเริ่มตนของการที่จะปรับคนใหเกง เปนคนที่รูเทาทันคน รูเขารูเรานั้น ผมพยายามสอนลูกศิษย
เสมอใหเปนนักคิด คือ Strategic Thinking นักคิดเชิงกลยุทธ แตการจะไปถึงตรงนั้นได คุณจําเปน
จะตองมาดูวา ระบบความคิดของมนุษยเรานั้น อาจจะมีทั้งหมด 3 ระบบดวยกันคือ

ระบบที่หนึ่งเหมือนบัวใตน้ํา คือ ยังไมลืมหูลืมตา และมีความคิดที่เต็มไปดวยกับดัก เรามักจะได
ยินคําวา Box Thinking และคนก็มัก จะพูดเสมอวาเราจะตองออกจากกลอง นี่แหละคือความคิดที่มีกับ
ดัก หรือติดกับดักอยูทําใหตามองไมเห็นวาโลกเปล่ียนไปอยางไร

ระบบคิดที่สอง สูงขึ้นมาหนอย คือ โผลพนน้ําขึ้นมา มีความคิดสรางสรรคบาง
สวนระบบความคิดที่สามก็คือ เปนระบบความคิดสูงสุด นักคิดแบบกลยุทธ ที่สามารถพยากรณ

เรื่องราวตางๆได ซึ่งในกรณีนี้ก็มีเครื่องมือที่ถูกใชอยูเปนประจํา

ถามวากับดักทางความคิด คืออะไร พวกคุณพอจะเดากันไดไหม?!
เมื่อมันเปนความคิดที่เหมือนบัวใตน้ํา จึงทําใหคุณมองไมเห็นอะไรเลย เพราะฉะนั้นคนที่เปน Box

Thinking หรือกับดักทางความคิดนะ ผมขอเรียนวา คุณจะมองไมเห็นอะไรเลย และจะมองอะไรอยูเพียง
ดานเดียว เรียกอยางเปนภาษาทางวิชาการวา กับดักที่ถูกใสอยูในกรอบรูป Framing Trap เปนไงครับ
ถาอาจารยสมชายถูกจับอยูในกับดักของกรอบรูป ผมก็คงมองอยูดานเดียวใชไหมครับ ทําอยางไรละครับ
กลองก็ยังไมทันไดเปดฝาดวยซ้ํา



มันคือตัวปญหา ถาหากเราจะพัฒนาคน แลวยังมีปญหาเรื่อง Box Thinking อยู ผมบอกไดเลยวา
เราแกอะไรไมไดสักอยาง วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงระบบความคิดที่เหมือนบัวใตน้ํา ระบบที่มีปญหา

กับดักของปญหาที่ผมจะพูดอยางแรกเลยคือ 1.การมองจากมุมตัวเอง คุณวาอันตรายไหม?
มุมของตัวเองเนี่ย เกิดจากครอบครัว คุณวาใชไหมครับ พอแมอยูกับลูกตลอดชีวิต แตไมรูจักลูก

เลย พอแมประเภทนี้มองแตมุมตัวเองวา ลูกเอย ตองทําอยางนั้นอยางนี้ กระทั่งลูกตองหนีออกจากบาน
ไป แลวก็บอกวา พอฉันนี่แปลกมาก จะใหเปนทุกเรื่องที่ฉันเปนไมได มันเครียดนะ การอยูดวยกันทาง
กาย ไมไดเปนหลักประกันทางใจนะครับ

เมื่อครอบครัวเปนเชนนี้ ก็จะกลายเปนครอบครัวที่มีปญหาเพราะพอแมมองจากมุมตัวเอง แมจะ
หวังดีตอลูก แตก็กลับกลายเปนการทํารายลูก ไมไดมองถึงความเปนเอกลักษณ หรือความเปนตัวตน
ของลูกเลย และไอคนประเภทนี้นะ ถาเปนสามี ก็จะทําใหภรรยารูสึกเครียดเลย ไงละครับ มองจากมุม
จากตัวเอง เขาจะบอกวา นี่คุณ ฉันกลับมาตี 3 ตี 4 ไมเห็นใจฉันเลย ฉันทํางานออกจะเครียด แตถามอง
จากมุมภรรยา ก็จะคิดวาอะไรกัน ตอนเปนแฟนกันก็มาเร็วมาก

“คุณครับ ภรรยาเราไมไดโงนะครับ แตนั้นแสดงวาเขารักเราจริง หากแตการแสดงออกเชนนี้ มัน
แสดงใหเห็นวาเราไมไดมองจากมุมของเขาบางเลย”

พวกนี้เวลาทําธุรกิจ เขาถึงไดตายสถานเดียวไง ผมเคยเลาเรื่องตลกใหคนฟง แตเอาเขาจริงมัน
ไมตลก คนคนหนึ่งทํากับขาวอยางขาวมันไกอรอยมากเลย คนหนึ่งช่ือ จอหน ทําตามสูตรอามา แตอีก
คนช่ือเจมส ทําขาวมันไกขายเหมือนกัน และก็ดังมาก แตทําจากสูตรอากง ผมถามนักเรียน คุณวามัน
อะไรเกิดขึ้น เจมสคนแนน แตจอหนไมมีคน คุณรูไหมวาเพราะอะไร เจมสทําขาวมันไกสูตรอากงอรอย
ถูกปากชาวบาน แตจอหน ทําขาวมันไกสูตรอามา กินกันเองอยางอรอยแตในบานตัวเอง อันนี้ก็
เหมือนกับดักที่ถูกจับใสในกรอบรูป นั่นแหละ

ยังมีประเด็นตอมาอีกคือ มองจากอดีต และปจจุบัน อันตรายนะครับเพราะโลกสมัยกอนนะ
อนาคตไมมี ถาอยากจะรูอนาคต เราก็มองอดีตได เพราะโลกอดีตเปล่ียนชา แตชวงผานมา 30 ปมาถึง
วันนี้โลกเปล่ียนไปรวดเร็วมาก มีหนังสืออยูเลม เขาเขียนวาขอใหเราคิดถึงอนาคตนะ ช่ือวา Re–



Thinking The Future ความหมายเขาตองการจะบอกคุณวา โลกวันนี้เปล่ียนไปทุกวินาที ไมเหมือนกัน
เลยสักวันในแตละวัน เพราะฉะนั้นคุณตองปรับเปล่ียนโลกทัศน และฝกที่จะเห็นและมองในสิ่งที่ไมเคย
เจอ

สมัยกอน เราทําธุรกิจจากการใชประสบการณ จะเห็นอนาคตไดถาเราขยัน เดี๋ยวนี้มีอนาคตตั้ง
เยอะแยะเลยที่เราไมสามารถมองเห็นได จึงมีหนังสือเลมนี้ที่เตือนใหเราตองปรับเปล่ียนความคิดกันใหม
ครับ ตัวอยางแรกเลยคือวันที่เราอยูกับคาเงินบาทที่ 26 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ใครตอใครก็ไมไดคิดหรอก
วา อีกหนอยมันจะออนไปที่ 27-28 บาท แลวในที่สุดก็เกิดวิกฤติคาเงินบาทในป 1997 อันนี้แหละคือ
Box Thinking

ดูอีกเรื่องก็คือ เรื่องของการดูหนัง เชน โรงหนังเฉลิมไทย สังเกตดูซิครับ ลูกคาเปล่ียนพฤติกรรม
การบริโภคใหม พวกเขาตองการ One Stop Services วันนี้โรงหนังตางๆ จึงเปล่ียนมาเปน
Entertainment Complex เพราะฉะนั้นถามองแตอดีต และปจจุบัน ก็อาจจะอันตรายมาก เพราะโลก
เปล่ียนไปทุกวินาที

กับดักตัวที่ 3 ที่เปน Box Thinking ก็คือ กับดักของการเช่ือคนงายๆ ใครพูดอะไร ก็เช่ือเขาหมด
นักเรียนไทยนะมีปญหา ครูพูดอะไรก็จะจดๆๆอยางเดียว เชนเดียวกันเวลาใครพูดอะไร ก็มักจะเช่ือ
ตามนั้น บางทีคนพูด หรืออาจารยสอนผิดก็จดไปแบบผิดๆ และเช่ือแบบผิดๆ เวลาเราเรียนกับอาจารย
ตองกลาถาม กลาพูด ที่สําคัญถาอาจารยไมรับฟง หนูไมเช่ือ ก็จดไปตามที่อาจารยพูดละกัน

ผมคิดวา มันมีอะไรที่ผิดๆอยูมากมายในสังคมของเรา ผมอยากยกตัวอยางงายๆที่เปนรูปธรรมให
ฟงนะครับ เชน การเรียนการสอนในวิชา วิเคราะห SWOT Analysis (การวิเคราะหสภาพองคกร หรือ
หนวยงานปจจุบันเพ่ือคนหาจุดออน จุดแข็ง จุดเดน จุดดอยระหวาง (Strengths จุดแข็ง-ขอไดเปรียบ,
Weaknesses จุดออน-ขอเสียเปรียบ, Opportunites โอกาสที่จะดําเนินการได และ Threats ขอจํากัด
หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององคกร)



เมื่อถามวาการวิเคราะห ระหวาง O กับ T ใครตอใครเขามักจะสอนวา มันคือ การวิเคราะหโอกาส
กับอุปสรรค แตขอประทานโทษดวยความเคารพนะครับ คําวา T ไมเคยแปลวา อุปสรรคเลย มันแปลวา
ภยันตราย (ปจจัยที่คุกคามการดําเนินงาน) อันนี้คือการสอนผิดนะครับ

เพราะอะไรหรือ โกดัก ถึงมีปญหา เพราะไมใชแคเผชิญอุปสรรค แตเอาเขาจริงมันก็คือการ
เผชิญหนากับภยันตรายที่มาจากการเปล่ียนแปลง นี่ก็เปนกับดักอีกตัวเปนกับดักที่เช่ือคนงายๆ อีกตัว
คือ ใครพูดอะไร เราไมเคยมีการกล่ันกรอง พูดงายๆไมไดมีการวิเคราะหวิจารณ ในกรณีนี้ กับดักตัวนี้
เปนอันตรายมาก อยางอาจารยสมชายอาจจะโง วิเคราะหผิด เพราะฉะนั้นคุณตองวิเคราะหสักนิดหนึ่ง
หรือไมตอง ดูหนังสือพิมพ ตองดู 2 ฉบับ เพราะมันคนละคายกัน ไมถูกกัน เพ่ือใหรูความจริง

การสอนแบบผิดๆนั้น ถาเปนอาจารยที่ดี จะตองเปดใจใหนักศึกษาโต ความรูบางทีมาจากคนอ่ืน
ผมฟงจากหลานผม เขารูจักช่ือไดโนเสารทุกตัว เขาถามคุณตารูไหมวา อะไรเกิดกอนไดโนเสาร ผมบอก
ไมรู เขาบอกแมลงสาบ แลวอะไรเกิดกอนแมลงสาบ เขาบอกปลาฉลาม เขาถามดวยวาคุณตารูไหมทําไม
ปลาฉลามเกิดกอนไดโนเสาร อันนี้เรารูแลวเพราะเราอานชาลส ดารวินสวา ทุกอยางเริ่มตนจากน้ํา เขาก็
ทําเหมือนอาจารยครับ ตบมือบอกวา ถูกตอง เพราะฉะนั้นความรูไมไดมาจากการผูกขาดอันเดียว ผม
เรียนรูจากลูกศิษยผมมาก็มาก

กับดักที่ถูกจับใสกรอบรูปได Box Thinking ทั้งที่ยังไมไดเปดกลองออกดูดวยซ้ํา ก็เหมือนบัวใต
น้ํานั่นเอง ยังมีกับดักที่นาจะเรียกวา กับดักจากสถานภาพเดิมที่เคยชิน เคยทําอะไร คิดอะไร ก็ทําอยาง
นั้น ขณะที่โลกเปล่ียนไป แตเราไมเปล่ียน ลองคิดดู จิฟฟ กับ เจท ทําปมน้ํามัน มีบานไรกาแฟ ทําราน
ขายของ ใครตอใครไปหาวาเขาบา แตแปบเดียว เขากลายเปนปมขายดี

กับดักอีกตัวเราเรียกวา ทอดสมอ หรือ Anchoring Trap หมายความวา เวลาเราทอดสมอเรือ เรา
จะไมเดินทางตอแลวใชไหม หมายความวา เมื่อคุณตัดสินใจแลว ไมวาถูกหรือผิด คุณไมเคยวิเคราะหตอ
แตยืนยันจะอยูตรงนี้ไปเรื่อยๆ พายุมาแลว แตแมมันจะอันตราย คุณยังไมเอาเรือไปไวที่อ่ืน นี่คือการ
สรางปญหาแกการบริหารกิจการ

กับดักอีกตัวที่เกี่ยวของกับการทอดสมอ แตมันคนละเรื่องกันก็คือ ตนทุนที่ Sunk Cost Trap
ตนทุนจม อธิบายงายๆ เวลาที่คุณลงทุนอะไรไปแลวมันขาดทุน พอขาดทุนแลว ไมยอมตัดหนี้สูญ ผม
ยกตัวอยางเรื่องหุนใหดู โบรกเกอรบอกหุนจะขึ้น แตเอาจริงๆ มันลง แทนที่จะบอกความจริง และยอมรับ
วาหุนจะลง เขากลับไมบอก กลัวเสียช่ือ นี่จึงถือเปนกับดักอีกตัวที่โบรกเกอรไมยอมบอกลูกคาจนทําให
เกิดความเสียหาย

กับดักอีกชนิดที่สําคัญมาก Confirming Evidence คือ ดูแลวเหมือนฟงหลายคนเลย คือทํา
เหมือนกับรับฟงหลายคน แตเอาเขาจริงๆ คือ ฟงคนที่อยากจะฟง หรือเลือกที่จะฟงคนนี้ กลายเปน Box
Thinking ที่นากลัวอีกประเภทที่ไมใชการฟงรอบดาน หากแตฟงคนที่มีความเห็นตรงกับที่เขาตัดสินใจไว
กอนแลวตางหาก



อีกกับดักที่พวกเราเปนกันบอยก็คือ Over Confidence Trap คือ กับดักแหงความมั่นใจเกินไป
อันนี้สงผลอันตรายมาก เพราะเขาจะไมยอมฟงคนอ่ืนเลย เมื่อโลกมีการเปล่ียน แตคนประเภทนี้ซึ่งมี
จํานวนมาก ไมเคยยอมเปล่ียนแปลง และไมยอมฟงใคร ไมเคยคิดจะเปล่ียนหรือคิดจะฟงใคร

อีกประเภทหนึ่งเราเรียกวา Prudent Trap ปอดๆ เรียกวาปอดไมคอยดีก็ได คนพวกนี้ระวัง
พิถีพิถัน ละเอียดและระมัดระวังจนไมกลาทําอะไร หรือทําอะไรแบบกลัวๆกลาๆในโลกแบบนี้ จําเปนตอง
กลาสักนิด แตไมใชจะทําอะไรก็กลัวแลวกลัวอีก จนไมตองทําอะไรเลย

อีกประเภทคือ โรคประสาท เรียกตัวนี้วา Experience Decals Trap คนประเภทนี้ ในชีวิตอาจจะ
เคยทําอะไรผิดพลาดมากอนในอดีต มีแผลมากอน ทําอะไรมักจะกลับมาคิดวนเวียนอยูเรื่อยวาเคยทําผิด
จึงไมสามารถพัฒนาตัวเองไดเลย นี่ก็เปนอีกสวนของ Box Thinking ที่เราจะมาแชรกันวาจะแกไขปญหา
อยางไร

กับดักเหลานี้อาจกลายเปนเครื่องมือที่ทําใหเราแกไขปญหาในบานเมืองได เพราะถาเรายังปลอย
ใหมันเติบโตตอไป มันยอมทําใหสมองเราไมปลอดโปรง ก็เมื่อโลกเปล่ียนไปแลว เราจะมามองอะไรอยู
ดานใดดานหนึ่งไมได ใครพูดอะไรก็เช่ือ กลายเปนเหย่ือของการปนสมองขึ้นมาไดเลย เพราะฉะนั้นผม
เช่ือเลยวา คุณภาพการศึกษาเปนเรื่องสําคัญที่จะเปนจุดเริ่มตนลางกับดักในสมองเหลานี้ออกไปใหหมด
เพราะถากับดักเหลานี้ถูกลางออกไปไมหมด ก็เหมือนเรายังคงเปนบัวใตน้ําอยู จะไมมีวันเห็นแสงสวาง
ของความคิดริเริ่มเลย ความคิดริเริ่มมาจากตรงไหน ก็มาจากการที่คุณสามารถหันสมองคุณออกไปได
กวางขวาง และมองไดรอบดานนั่นเอง!!

มีหนังสืออยู 4 เลมที่อธิบายวา ทําไมบางประเทศ หรือบางบริษัทขนาดใหญ จึงพังครืนลงได เลม
แรก ผมบอกไปแลวคือ Re-Thinking The Future เขาบอกเราเมื่อ 30 ปแลววา คุณโลกมันเปล่ียนแลวนะ
เลมที่สอง เปล่ียนอยางไร ก็เปล่ียนเพราะโลกแบนไง อะไรเกิดขึ้นที่หนึ่ง แผล็บเดียว มันก็ถึงกันหมดแลว
เพราะโลกเปล่ียนไปเร็วมาก จึงตองเปล่ียนระบบคิดใหทัน อยาไปมองแตอดีต และปจจุบัน หรือเช่ือ
จนเกินไป แตตองฝกระบบคิด มองไปอนาคต ย่ิงไปไกลย่ิงดี เปน Visionary มีคําถามวา คุณครับ แลวถา



เราไมปรับละ เรามีหนังสือที่ช่ือวา As The Future Catch You เมื่ออนาคตไลลาคุณ แปลวา คุณหนีการ
เปล่ียนแปลงไมได มันจะตองมาหาคุณแน

หนังสือเลมที่ 4 เปนประวัติของ แจ็ค เวลช (Jack Welch) ผูทํา GE เขาเขียนไว 3 ประโยค
Change Before You’re Forced to Change เปล่ียนกอนจะถูกบังคับใหเปล่ียน ก็ไมทันแลว /Change or
Die ถาไมเปล่ียน คุณตาย/Now and Forever ถาทานไมเปล่ียนวันนี้ นึกวาจะซื้อเวลาได แตไมทันหรอก
ครับ!

ในธุรกิจตางๆ คุณอาจจะสังเกตวาที่เจงๆ กันไปทุกวันนี้ คือ 1.ไมเห็นอนาคต วิเคราะหเรื่อง
คาเงินบาทก็เปนวิกฤติไปแลว 2.ในกรณีโกดักนะ ผมคิดวาเขาเห็นอนาคต แตคงคิดวาใหฟลมซื้อเวลาไป
กอน แตมันไมทันครับ ก็เปนอุทาหรณนะครับ โลก สังคม การพัฒนาความสามารถในการแขงขัน สังคม
และคุณภาพการศึกษา เปนเรื่องสําคัญอันดับแรกที่จะตองทําให

รศ.ดร.สมชาย ใชคําวา Trap Lessen Thinking แกไขเพ่ือใหระบบทางความคิดถดถอย หรือคิด
ไดนอยลง ใหหมดไป ถาไมหมดไป เราจะมีปญหาในการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันแนนอนเลย

ทีมเศรษฐกิจ คิดวา 3 ประโยคของ นายแจ็ค เวลช เจาของ GE นาจะเปนคําตอบที่ดีที่สุดของการ
ปฏิรูปประเทศไทย คือ เปล่ียนกอนที่ประเทศไทยเราจะถูกบังคับใหเราตองเปล่ียน เนื่องเพราะคุณหนี
การเปล่ียนแปลงไมได/มีแค 2 ทางเลือกเทานั้นสําหรับประเทศไทยเราคือ เปล่ียน หรือไมก็ตายไปซะ
หรือ...
เปล่ียนเสียตั้งแตวันนี้ และตลอดไป.

ทีมเศรษฐกิจ

ขาวจากหนังสือพมิพ คมชัดลึก

บทเรียนวิกฤติแลงฤดูการผลิต57/58 -4แนวทางหลักแกปญหาอยางย่ังยืน : ดลมนัส กาเจ

จากสถานการณที่ประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนเพ่ือการเกษตรในฤดูการผลิตป
2557/2558 โดยเฉพาะเขตชลประทานสองฟากฝงของลุมน้ําเจาพระยา และลุมน้ําปาสัก เขาสูขั้นวิกฤติ
ที่สุดในรอบหลายป ถึงขนาดตองขอความรวมมือใหเกษตรกรงดทํานาปรัง และชะลอการทํานาปนั้น



นับเปนบทเรียนสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐบาล และก็เปนบทเรียนสําคัญเชนกันสําหรับ
เกษตรกรที่จะตองทบทวนการใชน้ําเพ่ือการเกษตรในชวงที่ผานมาวามีการใชอยางฟุมเฟอยและเกิน
ความจําเปนหรือไม

สําหรับปญหาหลักที่ทําใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ําในครั้งนี้ ที่วิกฤติที่สุดคือเขตชลประทาน
ตามลุมน้ําเจาพระยา และลุมน้ําปาสักเทานั้น เพราะในรอบป 2557 เกษตรกรหันมาปลูกขาวทั้งขาวนาป
และขาวนาปรังเพ่ิมขึ้นกวาทุกปที่ผานมา สาเหตุมาจากนโยบายรับจํานําขาวของรัฐบาลชุดที่แลวเปน
แรงจูงใจ ทําใหเขื่อนตางๆ ตองปลอยน้ําเพ่ือแกปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร ประกอบกับชวงที่
ผานมาเกิดภาวะฝนทิ้งชวงอีกดวย

แมชวง 2-3 อาทิตยที่ผานมา จะมีปริมาณฝนตกลงมาและสรางความชุมช้ืนใหแกพ้ืนที่
การเกษตรไดในระดับหนึ่ง แตหากดูปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ํา 4 เขื่อนสําคัญที่ปลอยน้ําลงสู
เจาพระยา และลุมปาสักนั้น ก็ถือวายังอยูในขั้นวิกฤติ ลาสุดเมื่อปลายสัปดาหที่ผานมา ปริมาณน้ําใน
เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ที่ใชไดจริงเพียง 2% เทานั้น สวนเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ มีปริมาณน้ําที่ใชได 8%
เขื่อนแควนอยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก มี 12% ขณะที่เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีน้ําที่ใชได 4% ฉะนั้น
ทุกฝายตองใหความรวมมือตั้งแตเกษตรกรจนถึงหนวยงานของรัฐเพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาวิกฤติ
น้ําอยางย่ังย่ืน

การจัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติ “ใชน้ําอยางรูคุณคา ปวงประชาถวายพอของ
แผนดิน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่จัดขึ้นตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 และจะสิ้นสุดในเดือน
สิ้นป 2558 โดยใหหนวยงานตางๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณสลับเปนเจาภาพเดือนละครั้ง
ลาสุด สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน), สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558 นั้นก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่
รณรงคเพ่ือที่จะใหคนไทยทุกยอมหญาไดหันมาตระหนักในการใชน้ําอยางประหยัด

“การดําเนินการขับเคล่ือนโครงการเทิดพระเกียรติ ใชน้ําอยางรูคุณคา ปวงประชาถวายพอของ
แผนดินกระทรวงเกษตรฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนคนไทยทุกภาคสวน ไดรวมรณรงคใหตระหนัก
ถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ํา การใชน้ําอยางรูคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุด ผานโครงการตางๆ ของ
หนวยงานที่ไดเขารวมจัดนิทรรศการในครั้งนี้” นายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กลาวระหวางเปนประธานเปดงาน

อยางไรก็ตาม นายปติพงศ มองวา แนวทางการแกปญหาการขาดแคลนน้ําที่สําคัญนั้นมี 4
แนวทางหลักคือจัดหาแหลงกักน้ําใหมๆ โดยเฉพาะการสรางเขื่อนขนาดเล็ก ตามความเหมาะสม ซึ่งที่
กําลังสํารวจอยู พรอมกับการซอมแซมปรับปรุงสระน้ําชุมชนซึ่งมีอยูกวา 1 หมื่นแหงทั่วประเทศมาลอก
และขุดใหมใหลึกลงไปอีกจะสามารถกักน้ําไวใชในฤดูแลงได อีกแนวทางหนึ่งคือรณรงคใหเกษตรกรหัน
มาปลูกพืชทนแลงใหมากขึ้น ปจจุบันมีพืชเศรษฐกิจรวมถึงขาวที่มีสายพันธุทนแลง และที่สําคัญจะ
แกปญหาการขาดแคลนน้ําไดเปนอยางดี คือดึงน้ําจากภายนอกคือผันน้ําจากแมน้ําโขง และสาละวิน



ดวยการสํารวจพ้ืนที่เหมาะสม ขุดสระขนาดใหญผันน้ําแมน้ําโขงเขามาใชในชวงฤดูน้ําหลาก หรือผันน้ํา
จากสาละวินมา แตทั้งนี้ตองมีการหารือละเอียดกอน เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับประเทศเพ่ือนบาน
ดวย

ดาน ดร.ทองเปลว กองจันทร ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรม
ชลประทาน แสดงมุมมองบนเวทีเสวนา “ใชน้ําอยางรูคุณคา ปวงประชาถวายพอของแผนดิน” ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ กอนหนานี้วา ปจจุบันน้ําทาจากธรรมชาติมีทั้งหมด 258,230 ลาน ลูกบาศกเมตร (ลบ.
ม.) ในจํานวนนี้ความตองการน้ํารวมนิเวศ 151,750 ลาน ลบ.ม. แตจัดการไดเพียง 102,140 ลาน ลบ.ม.
ยังจัดการไมได 49,610 ลาน ลบ.ม. คาดวาในป 2570 ความตองการรวมนิเวศ 156,820 ลาน ลบ.ม. จะ
จัดการไมได 45,200 ลาน ลบ.ม. ฉะนั้นตองวางแผนการบริหารจัดการน้ําใหสอดคลองกับปริมาณน้ํา
ตนทุน ตองเก็บน้ําสํารองไวสวนหนึ่งสําหรับการเพาะปลูกในฤดูฝน และจัดลําดับความสําคัญในการ
จัดสรรน้ําใหกิจกรรมตางๆเปนตน

ขณะที่ รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ อดีตผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
กลาววา การประหยัดน้ํามีหลายแนวทางบางครั้งมองขามไป อยางกรณีการเลือกพันธุพืชที่ทนแลง ซึ่งที่
ผานมา สวก.เองมีการดําเนินงานดานการวิจัยพืชเพ่ือไดมาของสายพันธุพืชที่ทนแลง ซึ่งที่วิจัยกันแลว
อาทิ ขาวทนแลง ลําใยทนแลง และอีกหลายชนิดที่กําลังดําเนินการอยู แตงานวิจัยตองใชเวลาพอสมควร
จนกวาจะมั่นใจ ไมวาจะเปนเรื่องของคุณภาพ ปริมาณผลผลิต และรสชาติดวย

ทั้งหมดเปนเพียงแนวทางสวนหนึ่ง ในการที่จะแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร หรือ
วิกฤติแลง ทั้งนี้ ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไดทุกภาคสวนตองใหความรวมมือ


